



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองขา

ที่ กจ ๕๓๙๐๑/-

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองขาใสสะอาด ๒๕๖๕”

เรียน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองขา

ด้วยเทศบาลตำบลหนองขา ได้ดำเนินการประกาศประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองขาใสสะอาด ๒๕๖๕” ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองขา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหนองขา “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองขาใสสะอาด” ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ และประกาศเทศบาลตำบลหนองขา เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ

ในการนี้เทศบาลตำบลหนองขาได้ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ฯ และประกาศเทศบาลตำบลหนองขาฯ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี โดยขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการนี้ขอให้สำนักปลัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านการปิดประกาศ, ระบบเว็บไซต์ www.nongkhaolocal.go.th, สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์ และประกาศฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

(นายวัฒนา เชียงทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขา



ประกาศเทศบาลตำบลหนองขาว

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหนองขาว

“สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองขาวใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

ด้วยเทศบาลตำบลหนองขาวให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลหนองขาว จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหนองขาว “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองขาวใสสะอาด” ให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้

๑. ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด
๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
๓. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใด ๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมในทุกกรณี
๔. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม
๕. ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัดยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัฒนา เชียงทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว



ประกาศเทศบาลตำบลหนองขาว

เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณได้เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด และตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๕ (๑) ที่กำหนด ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไปนั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกำหนด เทศบาลตำบลหนองขาวจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

๑. ไม่ถาปนนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
๒. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

๔. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัฒนา เชียงทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว